



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 ปีที่ 45 ฉบับที่ 2460

วาทิตยที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี A

พระวาจา (มธ 17:1-9)

ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และ
ยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระวรกาย
ของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดวงจว
งอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและ
ประกาศกเอลียาห์สำแดงตนสนทนากับพระองค์ เปโตรจึงทูล
พระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ ถ้าพระองค์มีพระ
ประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสำหรับ
พระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์”

ขณะที่เปโตรกำลังพูดอยู่นั้น มีเมฆสว่างจางก้อนหนึ่งปก
คลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่
รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” เมื่อได้ยินดังนั้น
ศิษย์ทั้งสามคนซบหน้าลงกับพื้นดิน มีความกลัวอย่างยิ่ง พระเยซู
เจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผัสเขา ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัว
เลย” เมื่อเงยหน้าขึ้น เขาไม่เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น

ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระเยซูเจ้าทรงกำชับศิษย์ทั้ง
สามคนว่า “อย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ให้ผู้อื่นฟัง จนกว่าบุตรแห่ง
มนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย”

ตายพร้อมพระคริสต์
เพื่อดำรงชีวิตกับพระองค์

ติดตามหาคนทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

UT
UNUM
SINT

การบริหาร
สังฆมณฑล
แบบมีส่วนร่วม

ตามหาสังฆมณฑลราชบุรี
ครั้งที่ 1

2011

หัวข้อ	ความเชื่อ เงื่อนไขสำคัญเพื่อเข้าใจเส้นทางแห่งไม้กางเขน
ธรรมล้ำลึก	พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง
ท่าที	ความเชื่อ
การดำเนินชีวิต	เราจะโน้มรับไม้กางเขนประจำวันและแบกเดินไปด้วยความเชื่อ

บทอ่านที่หนึ่ง : - ปฐก 12:1-4ก

อับราฮัมเป็นบิดาของผู้มีความเชื่อ ท่านนบถเชื่อฟังพระเจ้าและติดตามเสียงเรียกของพระองค์ตลอดเวลา แม้จะต้องออกเดินทางไปในดินแดนที่ท่านไม่รู้จักก็ตาม ท่านไม่เคยไต่ถามหรือสงสัยในคำสั่งบัญชาของพระองค์เลย

บทอ่านที่สอง : - 2 ทธ 1:8ข-10

พระเจ้าทรงไต่เราให้รอดพ้น และทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่เราจะต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากในชีวิตด้วยความเพียรทน และโดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค์ เราจะสามารถชนะได้อย่างแน่นอน

พระวรสาร : - มธ 17:1-9

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ เพื่อยืนยันว่าหลังจากหนทางแห่งไม้กางเขนแล้ว เราจะพบความรุ่งโรจน์ของพระเจ้า พระองค์ทรงให้กำลังใจเรา ทรงอยู่เคียงข้างเราในการเดินทาง และจะประทานพระหรรษทานของพระองค์ให้เราตลอดไป



ประธานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2011

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อนทอส	กนิมณเดียน	คุณเสรีนทร์ + คุณจิตติมา	คุณสุพจน์	คุณมาลี
09.00 น.	พ่อจ้าวัด	คุณ	กลุ่มเซอร์วิ	คุณพัชรินทร์	คุณชไมพร
19.00 น.	พ่อมงคล	นารีวุฒิ	คุณพิทักษ์ + คุณสุภาพร เอก	คุณบึงอร	คุณจุฑาทิพย์

สรุปสารพระสวด=ปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

โอกาสเทศกาลมหาพรต ปี ค.ศ. 2011



ระหว่างเทศกาลมหาพรตชุมชนพระศาสนจักรผู้ว่าร้อนด้วยการ สวดภาวนา และการทำบุญให้ทาน ต่างก็พยายามชำระล้างจิตใจของตน ด้วยการสวดภาวนาอย่างเข้มข้น เพื่อจะได้มีชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้าด้วยการรับอานิสต์อย่างบริบูรณ์ จากพระธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ เราได้รับชีวิตใหม่ในวันนี้ที่เราได้รับศีลล้างบาป โดยที่เรา กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า และทันทีที่เราเริ่มการผจญภัยที่เฝ้าเย็นดีและสูงส่งแห่ง การเป็นศิษย์ของพระองค์

สำหรับคริสตชนเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการพยายามอย่างเข้มข้น เพื่อเจริญชีวิตใหม่แห่ง พระพรสวรรค์ที่ช่วยให้เราให้รอดพ้น เป็นเวลาที่เรากำลังตายในพระคริสตเจ้า เพื่อกลับคืนชีพและดำรงชีพ พร้อมกับพระองค์และเหมือนพระองค์

พระวรสารประจำวันอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรต ปลุกเร้าใจเราให้กำหนดใจในการติดตามพระ คริสตเจ้า

ในวันอาทิตย์ที่ 1 พระเยซูเจ้าผู้ประสพชัยชนะต่อการผจญของมารร้ายทรงสอนเราให้ต่อสู้และไม่ ยอมพ่ายแพ้ต่อกระแสแห่งความชั่ว

ในวันอาทิตย์ที่ 2 พระองค์ผู้จำแลงพระกายต่อหน้าอัครสาวกทั้งสาม เชื้อเชิญเราให้ดำรงชีวิต เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เพื่อจะรู้จักแยกแยะอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พระเยซูเจ้าโดยการเสกของน้ำทรงชีวิตให้แก่หญิงชาวสะมาเรีย ทรงประสงค์ที่จะ ช่วยเราให้เข้าใจถึงความต้องการที่จะรับพระจิตเจ้า เพราะพระองค์ผู้เดียว สามารถดับความกระหายของจิตใจ ของเราได้

วันอาทิตย์ที่ 4 โดยการรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด พระเยซูเจ้ามีพระประสงค์ที่จะรักษาตาแห่ง ความเชื่อของเรา ให้เราสามารถมองเห็นพระองค์ เป็นผู้ช่วยเราให้รอดพ้นแต่เพียงผู้เดียว

ในวันอาทิตย์ที่ 5 โดยการพินาศสวรรค์จากความตาย พระเยซูเจ้าทรงประสงคิให้เราไว้ใจในพระองค์ผู้เป็นการกลับคืนชีพและองค์ชีวิต

ในตรีวารศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตื่นเฝ้าป่าัสกา คริสตชนเราตอกย้ำหัวใจที่จะติดตามพระคริสต์ องค์แห่งชีวิตใหม่ โดยการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

อาศัยขนบธรรมเนียมปฏิบัติในการจำศีลอดอาหาร, การทำบุญให้ทาน และการสวดภาวนาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของเราที่จะกลับใจ เทศกาลมหาพรตสอนเราให้รู้จักดำเนินชีวิตแห่งความรักต่อพระคริสตเจ้าอย่างดั่งแข็งขัน

การอดอาหาร ช่วยเราให้รู้จักลดการเห็นแก่ตัว เพื่อดำเนินชีวิตแห่งการมอบตนเองเป็นของขวัญและมีหัวใจที่รู้จักรักพระเจ้าโดยการรักพี่น้อง

การทำบุญให้ทาน ช่วยเราให้รู้จักมรดกแห่งความโลภ รู้จักแบ่งปัน ไม่เห็นสักการสิ่งของดังเห็นสักการพระเจ้า

การภาวนา จะช่วยเราให้รู้จักฟังพระเจ้า สนิทสัมพันธ์กับพระองค์ยิ่งขึ้น รู้จักเลือกส่วนที่ดีที่สุด ที่ไม่มีใครจะแย่งจากเราได้ และใจของเราจะเปิดสู่ความหวังที่จะไม่ทำให้เราผิดหวัง

สรุปแล้วการเดินทางในเทศกาลมหาพรต มีจุดประสงค์ที่จะทำให้เราเลียนแบบการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะกลับใจเปลี่ยนชีวิตให้พระจิตเจ้าสามารถปรับเปลี่ยนตัวเราด้วยการกระทำของพระองค์ ดังที่ได้ทรงกระทำกับนักบุญเปาโล เพื่อเราจะได้มุ่งดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว สามารถเอาชนะสัญชาตญาณที่มุ่งเอาเปรียบผู้อื่น และเปิดใจเราให้ดำรงชีวิตด้วยความรักของพระคริสตเจ้า

เทศกาลมหาพรตเป็นเวลาที่เอื้ออำนวยให้เรารู้จักความอ่อนแอของตน ทำการประเมินชีวิตอย่างจริงจัง เพื่อจะรับพระพรหรรษาแห่งศีลล้างบาป และเดินเข้าไปหาพระคริสตเจ้าด้วยใจเด็ดเดี่ยว

พี่น้องชายหญิงที่รัก อาศัยการพบปะเป็นการส่วนตัวกับพระผู้ได้ อาศัยการจำศีลอดอาหาร การทำบุญให้ทาน และการสวดภาวนา การเดินทางแห่งการกลับใจสู่วันฉลองป่าัสกา จะนำเราให้ไปค้นพบความประเสริฐของศีลล้างบาปของเราอีกครั้งหนึ่ง ในเทศกาลมหาพรตนี้ขอให้พระพรหรรษาที่พระเจ้าทรงประทานในวันรับศีลล้างบาปนั้น ได้กลับมาส่องทางชีวิตเรา และนำพาการกระทำทุกอย่างของเรา

-- ข้อคิดใจ --

1. ข้าพเจ้าจะจำศีลอดอาหาร ทำบุญให้ทาน และสวดภาวนา
2. ข้าพเจ้าจะพยายามกลับใจอยู่เสมอ





อัจฉริยะคนบุญโยเซฟ

โดย M. Gallo

ในเมืองซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา มีสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งที่อยู่มากกว่า 130 ปี และดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้าน 5 แสนคนต่อปี สิ่งนั้นคือ : โบสถ์ลอเร็ตโต้

สิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้แตกต่างจากโบสถ์อื่นๆ เป็นสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นปาฏิหาริย์ ซึ่งอยู่ในโบสถ์ นั่นก็คือ บันได

โบสถ์ถูกสร้างในศตวรรษที่ 19 ตอนสร้างเสร็จ ชิสเตอร์พบว่าโบสถ์ไม่มีบันไดขึ้นไปชั้นบนสุด บรรดาชิสเตอร์จึงสวดวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟ ซึ่งเป็นช่างไม้ เป็นเวลา 9 วัน ในวันสุดท้ายของการสวด มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเคาะประตู และบอกว่า “ตนเป็นช่างไม้สามารถช่วยสร้างบันไดให้ได้” เขาลงมือสร้างบันไดด้วยตัวคนเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานไม้ชั้นเลิศ ไม่มีใครรู้ว่าบันไดตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีแกนค้ำยัน ช่างไม้ผู้ซึ่งไม่ได้ใช้ตะปูสักตัวหรือกาวในการสร้างบันไดนี้

หลังจากนั้นได้หายตัวไปโดยไม่รรับค่าจ้าง มีเสียงร่ำลือไปทั่วเมืองซานตาเฟว่า ช่างไม้คนนั้นก็คือ “นักบุญโยเซฟ” นั่นเอง...โดยพระเยซูส่งมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเหล่าชิสเตอร์ จากนั้นมา บันไดนี้ก็ได้รับการเรียกขานว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์” และกลายเป็นที่สำหรับการแสวงบุญ มีสิ่งมหัศจรรย์ 3 อย่างเกี่ยวกับบันไดนี้ :

อย่างแรกคือ จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่ปรากฏที่มาของช่างไม้คนนั้น

สิ่งมหัศจรรย์อย่างที่สอง — ทั้งสถาปนิก วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ต่างก็ไม่เข้าใจว่าบันไดนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีแกนค้ำยัน

และสิ่งมหัศจรรย์อย่างที่สอง - ไม้ที่ใช้สร้างบันไดนี้มาจากไหน? หลังการตรวจสอบพบว่า ไม้ชนิดที่ใช้สร้างบันไดนี้ไม่มีอยู่ในบริเวณนั้น

และอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ : บันไดนี้มีทั้งหมด 33 ขั้นเท่ากับอายุของพระเยซู



-- ข้อกำหนดของพระศาสนจักร เกี่ยวกับการชดเชยโทษบาปในเทศกาลมหาพรต --

1. ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เป็นวันพลีกรรม
2. ทุกวันศุกร์ตลอดปี ยกเว้นวันฉลองใหญ่ เป็นวันอดเนื้อ
3. วันพุธรับเถ้า และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวันอดเนื้อ และอดอาหาร
4. - ผู้ที่ต้องอดเนื้อ คือคนที่มีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ผู้ที่ต้องอดอาหารคือคนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 59 ปีบริบูรณ์

☩ ตามข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชสำหรับคริสตชนไทย

การอดเนื้อ หมายถึงการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- ก. อดเนื้อ
- ข. การปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ
อาทิ เดินรูป 14 ภาค ฝ่าศีลมหาสนิท สวดสายประคำ ฯลฯ
- ค. ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี เช่น ให้ทานคนจน เชื่อมคนเจ็บป่วย ฯลฯ
- ง. งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์ งดสูบบุหรี่
- จ. รู้จักกอดอ้อมและละเว้นความหึงเพื่อต่างๆ

การอดอาหาร หมายถึงการรับประทานอาหารอัมเพียงมือเดียว

ประกาศ	สาธุปชัฏว
--------	-----------



กระปุกออมสินมหาพรต

กระปุกออมสินมหาพรตที่หัวหน้ากลุ่มได้แจกให้กับพี่น้องนั้น ขอให้พี่น้องได้ปลื้มกรรม อุดออม ในช่วงเทศกาลมหาพรต นำผลที่ได้ใส่กระปุก แล้วนำมาคืนทางวัดในวันสุรศักดิ์สิทธิ์ที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2011 เพื่อทางวัดจะได้นำส่งสำนักพระสังฆราชต่อไป



ฉลองพิธีปฐมโภชการปฏิญาณตน 25 ปีของซิสเตอร์ตามิลเลียน

คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ขอเชิญร่วมพิธีปฏิญาณตนครบ 25 ปี ของ ภคินีเทเรซา อรพิน ตั้งธนะอำรุง ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราชขอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2011

วันตรีवार

วันพุธที่ 16 มี.ค. 2011 หัวข้อ “จงกลับใจ”

เวลา 19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อวอลเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 2011 หัวข้อ “จงภาวนาด้วยความเชื่อ”

เวลา 19.00 น. วจนพิธีกรรมอภัยบาป

เวลา 19.45 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ

วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2011 หัวข้อ “จงรักภักดีและให้อภัยพี่น้องด้วยใจจริง”

เวลา 19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อไผ่pong มนिरาช (แห่โถม)

วันฉลอง

วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 2011 หัวข้อ “บุรุษผู้ชอบธรรม”

เวลา 10.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ



ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มีนาคม 2011 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 20 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ นายอ่ำ - มาริอา มณี สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิศแด่ เทเรซา ยูฟา สิริโชติ	คุณอนันต์ วัด คุณพิทยา
จันทร์ที่ 21 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ เฮอร์ทรูเด กิ่ง ทรัพย์เย็น (ครบ 1 ปี) อุทิศแด่ สนอง ธรรมสมบัติ	ลูก - หลาน คุณพรเพ็ญ
อังคารที่ 22 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ โยเซฟ สัมฤทธิ์ - ลูเซีย เอ็งว้วย มหัทธพงศ์ อุทิศแด่ เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ	คุณชะโลม - คุณประเสริฐ ครอบครัววงลักษณ์
พุธที่ 23 19.00 น.	น.ศูรีบีโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช อุทิศแด่ เปโตร พิชาญ - คาทารีนา เอียน โชติภักดีเวช อุทิศแด่ อันตน เหลียง - คาทารีนา มี สีเต็งฮี	คุณชัยลักษณ์ คุณนารี
พฤหัสบดีที่ 24 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต โมทนาคุณแม่พระ สุขสำราญแด่ ครอบครัวคุณพิมพ์ร ธรรมสมบัติ สุขสำราญแด่ คุณกัลยา สุนทรอภิวัฒน์	คุณวัชรินทร์ - คุณดวงฤดี คุณพิมพ์ร คุณวิจิตร
ศุกร์ที่ 25 19.00 น.	สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวชนาตย์ทรงรับสภาพมนุษย์ อุทิศแด่ โยเซฟ ธนิต ชัยเจริญ อุทิศแด่ โยเซฟ สุวิมล - ฟรังซิส ปรีชา ทรัพย์เย็น	ครอบครัวคุณพวยง คุณสร้อยทิพย์ - สร้อยพลอย
เสาร์ที่ 26 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต อุทิศแด่ เปาโล กุศล มหัทธพงศ์ อุทิศแด่ นายยู๋, นางบุญช่วย, นายสมยศ, นายสมปอง	ลูก คุณสัญญา